

Hàn Quốc không cho tàu chiến Nhật ghé cảng, buộc Mỹ phải can thiệp

Tác Giả: Mai Vân

Thứ Ba, 25 Tháng 9 Năm 2012 18:01

Trong kịch bản tiếp diễn năm nay, một chiến hạm Nhật sẽ ghé cảng Busan



Nhật - Hàn bất hòa. Trong ảnh, cờ của Argentina và Nhật biểu tình trước cửa quán Hàn Quốc ở Tokyo, ngày 16/08/2012.

Reuters

Theo báo chí Nhật Bản ngày hôm nay, 25/09/2012, Hàn Quốc đã từ chối không cho một chiến hạm Nhật Bản ghé cảng Busan trong khuôn khổ cuộc thao diễn quân sự bốn bên cùng với Mỹ và Úc. Hành động này đã buộc Hoa Kỳ phải vượt qua kịch bản cuộc tiếp diễn.

Hàn Quốc không cho tàu chiên Nhật ghé cảng, buộc Mỹ phải can thiệp

Tác Giả: Mai Văn

Thứ Ba, 25 Tháng 9 Năm 2012 18:01

Đài truyền hình Nhật NHK cho biết: Tokyo đã phản đối Seoul, sau quyết định nhả chì trên, buộc một nhà ngoại giao Nhật cho là “hết sức thô thiển của một nước đang cai cuộc thao diễn”.

Bộ Ngoại giao Nhật đã trả lời không bình luận về những thông tin trên.

Cuộc tiếp cận 4 bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc - diễn ra hàng năm từ năm 2003 - đã từ bỏ ra trong hai ngày tháng Tư và tháng Năm.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, mục tiêu là nhằm phải tiếp hành động chống lại việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong kịch bản năm nay, một chiến hạm Nhật sẽ ghé cảng Busan, nhưng theo đài truyền hình NHK, Seoul đã không chấp nhận.

Riêng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phản hồi các thông tin trên, xác định rằng chính hai nước đã thỏa thuận là tàu chiến Nhật sẽ đi thẳng đến vùng thao diễn, chứ không ghé cảng Busan.

Theo phát ngôn viên Hải quân Nhật, cách đây hai năm, vào năm 2010, tàu chiến Nhật đã được phép ghé một cảng Hàn Quốc.

Năm nay, cuộc thao diễn tiếp trung vào việc kiểm soát tàu thuyền ở vùng biển giữa hai quốc gia, cho nên không cần phải xin phép để ghé vào cảng Busan.

Tuy nhiên, tờ báo Nhật Senkei lại khẳng định là, trước khi để đưa của Tokyo là sẽ rút lui không tham gia cuộc tiếp cận, Hoa Kỳ đã can thiệp và việc tiếp diễn kịch bản cuộc thao diễn để tàu Nhật không cần phải ghé cảng Hàn Quốc.

Hàn Quốc không cho tàu chiến Nhật ghé cảng, buộc Mỹ phải can thiệp

Tên: Mai Văn

Thời gian: 25 Tháng 9 Năm 2012 18:01

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn đã căng thẳng hơn lên, sau chuyến thăm của Hàn Quốc Lee Myung Bak đi thăm quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima vào tháng 8 vừa qua.